

Số: /BVĐK-KHTH

Ninh Bình, ngày tháng năm 2021

V/v tiếp nhận người bệnh đến khám,  
chữa bệnh tại Bệnh viện sử dụng  
thẻ BHYT trên ứng dụng VssD

Kính gửi: Các khoa, phòng trong bệnh viện

Ngày 04/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1156/BHXH-GĐYT về việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID đi KCB thay cho thẻ BHYT giấy trong đó có nội dung: Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) tại 10 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ vừa qua để người tham gia BHYT có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB BHYT thay cho thẻ BHYT giấy.

Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID và đảm bảo thực hiện đúng quy trình khám, chữa bệnh BHYT, Bệnh viện hướng dẫn các khoa, phòng tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssD như sau:

1. Người bệnh có sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) và có mã tỉnh thuộc 10 tỉnh được thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum khi đến KCB tại Bệnh viện, thực hiện tiếp đón và đăng ký thẻ BHYT thay cho thẻ BHYT in trên giấy đồng thời yêu cầu người bệnh xuất trình các giấy tờ tùy thân khác (chứng minh nhân dân, bằng lái xe,...) để đối chiếu và xác nhận thông tin.

2. Trường hợp người bệnh có sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID nhưng có mã tỉnh không thuộc 10 tỉnh được thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID: Bộ phận tiếp đón tra cứu thông tin trên thẻ và đăng ký BHYT

cho người bệnh; tạm thời để chế độ “Nợ thẻ” trong trường khai báo “Đối tượng”, sau đó hướng dẫn cho người bệnh cung cấp thẻ BHYT in trên giấy cùng các giấy tờ tùy thân có ảnh để đăng ký BHYT.

Trên đây là hướng dẫn của Bệnh viện triển khai thực hiện tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh với Lãnh đạo bệnh viện thông qua tổ BHYT để kịp thời giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTH, tổ BHYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Tuyên**